



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๖ ฉบับที่ ๑๓๓ วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓



พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน เปิดโครงการปรับปรุงใต้อาคารเรียนเป็นห้องประชุม เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น



เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.63

หนังสือข่าวทหารอากาศ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทอ.ทุกท่าน ถ่ายภาพร่วมกับคุณแม่ เพื่อร่วมลงปกหลังหนังสือข่าวทหารอากาศ ฉบับเดือน สิงหาคม นี้ โดยสามารถส่งภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 150KBมายัง E-mail : rtaf_news@rtaf.mi.th.



(ร่วมส่งภาพได้ถึงวันที่ 22 ก.ค.63)

พิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ

สร้างความขึ้นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เอลิมพระเกียรติ



พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ สร้างความขึ้นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เอลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม มีกิจกรรมการปั้นเมล็ดพันธุ์พืช และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมี นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๓



พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานยุทธการ)/ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๓ พร้อมสรุปผลการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ โดยมี พลอากาศตรี มงคล ตั้งสุวรรณธร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เป็นอนุกรรมการ/เลขานุการ พร้อมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองทัพอากาศเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๒

โครงการเยาวชนไทยได้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๖/๖๓



พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานต้อนรับเยาวชนในโครงการเยาวชนไทยได้ฟ้าเดียวกัน จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๖/๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑสถานกองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

การตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรมจเรทหารอากาศ



พลอากาศตรี ภูวเดช สว่างแสง เจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ กรมจเรทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ ของฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๑๐๖ (อุตะเถา) โดยมี นาวาอากาศโท ศิริพงษ์ สิทธิพร ผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๑๐๖ (อุตะเถา) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๑๐๖ (อุตะเถา) จังหวัดระยอง

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก)



พลอากาศตรีหญิง เพชรชมพู เล่ห์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ และคณะ เข้าสังเกตการณ์พื้นที่ดำเนินการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม เพื่อจัดทำรายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) โครงการปรับวางที่ตั้งของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) โดยมี พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช/ผู้บัญชาการศูนย์รักษาการณ์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) จังหวัดสระบุรี

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยการนิรภัย กองบิน ๒๓



พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยการนิรภัย กองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

การประชุมสายวิทยการช่างโยธา ผ่านระบบ Video Tele Conference



พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัต เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมสายวิทยการช่างโยธา ผ่านระบบ Video Tele Conference กับหัวหน้าหน่วย กองบิน และ โรงเรียนการบิน เพื่อรับฟังชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสายวิทยการช่างโยธา และ รับทราบข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงานสายช่างโยธาของหน่วย เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กรมช่างโยธาทหารอากาศ

ตรวจเยี่ยมหน่วยบิน ๒๐๓๑



นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน ๒ และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยบิน ๒๐๓๑ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการในสังกัด หน่วยบิน ๒๐๓๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หน่วยบิน ๒๐๓๑ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด



นาวาอากาศเอก ชัยพลฤกษ์ ธรรมาธร รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานนำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง กล่าวคำปฏิญาณตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตาม "โครงการกล่าวคำปฏิญาณตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง" เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓



นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๕๖ และโรงเรียนต่าง ๆ รอบพื้นที่กองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

โครงการปรับปรุง และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ)



นาวาอากาศเอก นพนนท์ เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุง และพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) และช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์